
 
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลครน 

สมัยประชมุสามัญประจำปสีมัยที่  2/2563  (ครัง้ที ่2) 
วนัที ่ 25 พฤษภาคม  2563  เวลา  09.30น. 
ณหอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน 

-------------------------------------------------------------------------------- 

รายชือ่ผูม้าประชมุ 
 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ หมูท่ี ่ ลายมอืชือ่ 
1 นายสามารถ  เพชรเจริญ ประธานสภาฯ  สามารถ  เพชรเจริญ 
2 นายสุวรรณ  บุญกวย รองประธานสภาฯ  สุวรรณ  บุญกวย 
3 นายวรรณะ  คล้ายกองนา เลขานุการสภา อบต.ครน  วรรณะ  คล้ายกองนา 
5 นายประยงค์  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต.ครน 1 ประยงค์  หนูเมือง 
6 นายบุญช่วย  ล่องวัด สมาชิกสภา อบต.ครน 3 บุญช่วย  ล่องวัด 
7 นางสาวกันยา  เมืองสวี สมาชิกสภา อบต.ครน 4 กันยา  เมืองสวี 
8 นางมัลวดี  ช่วยเต็ม สมาชิกสภา อบต.ครน 4 มัลวดี  ช่วยเต็ม 
8 นายไพศาล  กุลีช่วย สมาชิกสภา อบต.ครน 6 ไพศาล  กุลีช่วย 
9 นายโสภา  วีระวงศ ์ สมาชิกสภา อบต.ครน 7 โสภา  วีระวงศ์ 

10 นายวิเชียร  วีระกูล สมาชิกสภา อบต.ครน 8 วิเชียร  วีระกูล 
11 นายบันพจน์  จุ้ยละอุ่น สมาชิกสภา อบต.ครน 9 บันพจน์  จุ้ยละอุ่น 
12 นางสมบัติ  หีดชนะ สมาชิกสภา อบต.ครน 9 สมบัติ  หีดชนะ 
13 นายสว่าง  อินทคำ สมาชิกสภา อบต.ครน 10 สว่าง  อินทคำ 
14 นายบุญชิน ศรียาภัย สมาชิกสภา อบต.ครน 11 บุญชิน  ศรียาภัย 
15 นายวัชรินทร์  ยังเจริญ สมาชิกสภา อบต.ครน 12 วัชรินทร์  ยังเจริญ 
16 นายวิเชียร  วชิรศิริ สมาชิกสภา อบต.ครน 12 วิเชียร  วชิรศิริ 
17 นายสมพงษ์  เปรมประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.ครน 13 สมพงษ์  เปรมประเสริฐ 
18 นายชิวา  เพชรกระจาย สมาชิกสภา อบต.ครน 13 ชิวา  เพชรกระจาย 
19 นายธรรมรัตน์  สิทธิดำรง สมาชิกสภา อบต.ครน 14 ธรรมรัตน์  สิทธิดำรง 

 
 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. นางทิวาพร  จันทรอาภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
2. นายวรกร  ทองนาโพธิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
3.  นายบุญมา  อ้นทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
4.  นายอานนท์  จิตรสุพร  ที่ปรึกษานายก อบต. 
5. นายพงษ์ศักดิ์  ซั่วเซ่งอ้ิว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
6. นางสุรีรัตน์  จามิกรณ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
7. นายถานันทร์  ไกรทอง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
8. นางปริยากร  พัฒนาสัก  ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. จ่าเอกธีระพงศ์  คมขำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

/ระเบียบวาระท่ี  1 … 
 

 
 



หน้า 2 
 

ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
ประธานสภาฯ - ตามที่ได้มีหนังสือเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านมาประชุมสมัยสามัญประจำปี 

สมัยที่ 2 /2563 (ครั้งที่ 2) ครั้งนี้ เพ่ือให้สภาฯพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณโครงการหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งได้ส่งหนังสือวาระการ
ประชุมให้สมาชิกสภาฯทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

ประธาน -แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุม ครบทุกคน 
ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่อง การให้ความเห็นชอบรับมอบเทคโนโลยีพลังงาน โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลครน 

ประธานสภาฯ   -ในการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยที่  2/2563 (ครั้ง2) 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2563 ได้พิจารณาการให้ความเห็นชอบรับมอบ
เทคโนโลยีพลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก  ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 2 ตำบลครน มาครั้งงหนึ่งแล้วแต่สมาชิกสภาขาดรายละเอียดข้อมูลของ
โครงการจึงได้นำเข้าวาระการประชุมในครั้งนี้ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวันนี้สภาฯได้เชิญ
นางสังวาลย์  พิมลรัตน์   ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น 
ซึ่งเป้นเจ้าของที่ดินที่โครงการตั้งอยู่เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการได้มาให้
ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านนายก อบต.ครน ได้ชี้แจงรายละเอียดในเบื้องต้นให้สมาชิกสภาฯ
ได้รับทราบก่อน 

นายก อบต. -วันนี้เป็นการดีที่ผู้เสนอขอโครงการได้มาชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภาฯ
ที่มีข้อสงสัยในการประชุมครั้งก่อนได้รับทราบรายละเอียดต่างๆของโครงการฯ  
ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของตำบลที่ทุกท่านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้  
มิได้เป็นทรัพย์สินของศูนย์เรียนรู้บ้านพะงุ้นเพียงแต่ผู้เดียว และตอนนี้ก็มีผู้เข้า
ไปใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยตลอด และสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
ตำบลครนพอสมควร  โดยเราไม่ต้องลงทุนสร้างโรงอบเองและศูนย์เรียนรู้บ้าน
พะงุ้น  ทุกท่านก็สามารถเข้าไปติดต่องานหรือทำกิจกรรมได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว  
เพ่ือเป็นการยืนยันก็ขอให้เจ้าของสถานที่ตั้งโครงการได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
อีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนางสังวาลย์  พิมลรัตน์  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 

/นางสังวาลย์  .... 
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นางสังวาลย์  พิมลรัตน์ -(ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านพะงุ้น)ขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  ภายใต้กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ดังนี้   

 -สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  ภายใต้
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทางสำนักงาน
พลังงานจังหวัดชุมพร ได้ขอใช้สถานที่ในการก่อสร้างโรงอบแห้งฯ  ไว้เพ่ือ ใช้
ประโยชน์ในชุมชนทั้งตำบลครนและตำบลใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์
ก็สามารถมาใช้ได้ดิฉันจึงได้อนุญาตให้ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรเข้า
มาดำเนินการก่อสร้างโรงอบแห้งฯดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ใน
การอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรและสมุนไพร  เพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน  
ประหยัดเวลาจากการที่ต้องนำไปตากแดด  เดิมนั้นมีผู้ที่มีความประสงค์จะให้
พ้ืนที่ก่อสร้างแล้วแต่เนื่องจากเป็นที่ดินในเขต สปก.  ไม่สามารถสร้างได้ ซึ่ง
พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีพ้ืนที่ดินที่เข้าหลักเกณฑ์ จึงได้
ให้ใช้พ้ืนที่ก่อสร้าง  โดยใช้พ้ืนที่กว้าง 10  เมตร  ยาว 12  เมตร  พ้ืนที่รวม  
120  ตารางเมตรโดยประมาณ  ที่ผ่านมาชาวบ้านที่มาใช้ประโยชน์ได้รับความ
สะดวก  และผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งก้มีความปลอดภัยไม่มีสิ่งปนเปื้อน  ซึ่งทาง
ศูนย์ฯก็อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  และ
เมื่อก่อสร้างเสร็จก็ต้องให้สภาฯ อบต.ครน พิจารณารับโอนไว้เป็นทรัพย์สินของ   
อบต.ครน    ตามระเบียบของทางราชการ  โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 8  ปี  
สิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2569  ซึ่งหากรับโอนแล้วทาง อบต.ก็ต้องเข้าไปดูแล  
บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้จนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน   ซึ่งตอนนี้ก็
เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้เข้าไปใช้ประโยชน์กันมากโดยนำสมุนไพรบ้าง  ผลิตผลทาง
การเกษตรบ้างเข้าไปอบแห้ง 
-ในส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อสร้างนั้นได้มีการทำหนังสือยินยอมให้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินไว้เรียบร้อยซึ่งได้ลงนามไว้ครบถ้วนรายละเอียดตามเอกสารที่
ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ   -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดมีความเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ   -ขอมติที่ประชุม    
ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันทร์ับมอบเทคโนโลยีพลังงาน โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก  ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลครน 

 

3.2  เรือ่ง  การพจิารณาอนมุัตเิปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณโครงการ
กอ่สร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายประชารว่มใจ 1 ตอนที ่4 หมูท่ี ่2  
ตำบลครน 

ประธานสภาฯ   - ขอให้นายก อบต.ได้ชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 

/นายก อบต... 
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นายก อบต.  -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน   ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

รายจ่ายไปแล้วนั้นเนื่องจากมีรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน  ประเภทงบ
ลงทุน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 
จำนวน 3 โครงการคือโครงการตามวาระท่ี 3.2 วาระที่  3.3 และวาระที่ 3.4 
คือ 
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 1 ตอน 4 หมู่
ที่ 2 ตั้งไว้   500,000.-   บาท 
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร 
เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2
งบประมาณ 500,000 บาทขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร 
-เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม  มีการดำเนินการก่อสร้างถนนสาย
ดังกล่าวโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้ว 
2)โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตค์อนกรตี     สายสง่เสรมิการเกษตร  
หมูท่ี8่  ตัง้ไว ้ 500,000.-  บาท 
-ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00เมตร  ระยะทางตลอดโครงการ  300.00เมตร 
ความหนาเฉลี่ย  0.04เมตร 
เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างและประเภทผิวจราจรเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่ 8  งบประมาณ 500,000 บาท  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร 
-เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม  มีการดำเนินการก่อสร้างถนนสาย
ดังกล่าวโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้ว 
-เปลี่ยนจากถนนถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต     เป็นถนนคอนกรีต ตาม
สภาพทางเดิมที่มีความลาดชันให้สามารถใช้การได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 
3)โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัตค์อนกรตีสายชอ่งงาย  หมู่ที่5  ตัง้ไว ้ 
500,000.-  บาท   
-ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00เมตร  ระยะทางตลอดโครงการ  300.00เมตร  
ความหนาเฉลี่ย  0.04เมตร 
เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างเป็นก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต     ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5 
งบประมาณ  485,000 บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 .00เมตร  ระยะทาง
ตลอดโครงการ  300.00เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.04เมตร 
- เนื่องจากกำหนดสายทางไว้ไม่ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ -ขอให้ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบ 

 

/ปลัด อบต... 
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ปลัด อบต.   -ในวาระท่ี 3.2 ,3.3,3.4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุญาตชี้แจงดังนี้  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด
ที่ 4 ว่าด้วยการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากว่าโครงการ
ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
ต่อมามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในงบประมาณต้องนำเสนอเข้าประชุมสภาฯ    
อีกครั้งเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯได้มีมติเห้นชอบและจะได้ดำเนินการต่อไป  ทั้ง 3 
โครงการนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในประเภทของชื่อและประเภทของงานซึ่ง
หากสมาชิกสภาฯสงสัยก็ขอให้สอบถามจาก ผอ.กองช่างได้  ซึ่งจะนำเรียน
พิจารณาแต่ละโครงการตามวาระ 

ปลัด อบต. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายประชารว่มใจ 1 ตอน 4 หมู่ที ่2 
ตั้งไว ้  500,000.-   บาท 

 เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2 
-ขอ้ความเดมิ 
 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายประชารว่มใจ 1 ตอน 4 หมู่ที ่
2 ตั้งไว ้  500,000.-   บาท 

 -ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 185.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. 
-งานบดอัดดินเดิม  740.00ตร.ม. ค่าแรง ตร.ม.ละ 10.96 บาท  เป็นเงิน  
8,110.40  บาท 
-งานไหล่ทาง (หินคลุก ) 49 .95ลบ .ม.ๆละ  433 .00บาท เป็น เงิน 
21,628.35  บาท 
-งานชั้นทรายกรองน้ำ  37.00  ลบ.ม.ๆละ  560.00  บาท  เป็นเงิน  
20,720.00  บาท  ค่าแรงลบ.ม.ละ 99.00 บาท เป็นเงิน 3,663.00บาท 
รวมเป็นเงิน 24,383.00 บาท 
-งานคอนกรีตคุณภาพ  325 กก./ตร.ซม. จำนวน  116.55ลบ.ม.ๆละ 
2,140.00 บาท  เป็นเงิน249,417.00 บาท  ค่าแรงลบ.ม.ละ82.39  บาท  
เป็นเงิน  9,602.55  บาท  รวมเป็นเงิน259,019.55  บาท 
-งาน WIRE MASH dia 4.3 x 4.0 mm @ 15 x 30 cm740.00 ตร.ม.ๆ
ละ  24.00 บาท เป็นเงิน  17,760.00  บาท  ค่าแรง    ตร.ม.ละ5.00 
บาท  เป็นเงิน  3,700.00  บาท  รวมเป็นเงิน  21,460.00  บาท 
-งานไม้แบบ  20.81ตร.ม.ๆละ 319.17 บาท       เป็นเงิน  6,641.92  
บาท 
-งานรอยต่อกันแตกร้าว  68.00 ม.ๆ ละ  168.50  บาท  เป็นเงิน  
11,458.00  บาท 
-งานรอยต่อกันการขยายตัว  4.00 ม.ๆ ละ  196.20  บาท  เป็นเงิน  
784.80  บาท 
-งานรอยต่อตามยาว  185.00  ม .ๆ ละ  35.93  บาท   เป็น เงิน  
6,647.05บาท 

/-ป้ายโครงการ.. 
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-ป้ายโครงการ(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 1 ป้ายๆละ 3,000.00 บาท  เป็นเงิน 
3,000.00 บาท   
 -ราคาค่าก่อสร้าง  คิดรวมค่า  Factor  F    =  1.3822   แล้ว 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง
โครงการ  ครั้งที่  4/2562 

    -ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเย็น หมู่ที่  2 ตั้งไว้   
500,000.-   บาท 
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 185.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. 
-งานบดอัดดินเดิม  740.00ตร.ม. ค่าแรง ตร.ม.ละ 10.46 บาท  เป็นเงิน  
7,740.40  บาท 
-งานไหล่ทาง (หินคลุก ) 49 .95 ลบ.ม.ๆละ  4 62.43 บาท เป็น เงิน 
23,098.37  บาท 
-งานชั้นทรายกรองน้ำ  37.00  ลบ.ม.ๆละ  560.00  บาท  เป็นเงิน  
20,720.00  บาท  ค่าแรงลบ.ม.ละ 99.00 บาท เป็นเงิน 3,663.00บาท 
รวมเป็นเงิน 24,383.00 บาท 
-งานคอนกรีตคุณภาพ  325 กก./ตร.ซม. จำนวน  111.00 ลบ.ม.ๆละ 
2,336.45 บาท  เป็นเงิน259,345.9500 บาท  ค่าแรงลบ.ม.ละ82.39  
บาท  เป็นเงิน  9,145.29  บาท  รวมเป็นเงิน 268,491.24  บาท 
-งาน WIRE MASH dia 4.3 x 4.0 mm @ 15 x 30 cm 740.00 ตร.ม.ๆ
ละ  25.00 บาท เป็นเงิน  18,500.00  บาท   ค่าแรง   ตร.ม.ละ 5.00 
บาท  เป็นเงิน  3,700.00  บาท  รวมเป็นเงิน  22,200.00  บาท 
-งานไม้แบบ 20.81 ตร.ม.ๆละ 319.17 บาท     เป็นเงิน  6,641.92  บาท 
-งานรอยต่อกันแตกร้าว  68.00 ม.ๆ ละ  170.54  บาท  เป็นเงิน  
11,596.72  บาท 
-งานรอยต่อกันการขยายตัว  4.00 ม.ๆ ละ  196.24  บาท  เป็ นเงิน  
792.96  บาท 
-งานรอยต่อตามยาว 185.00 ม.ๆละ 36.48 บาท  เป็นเงิน 6,748.80บาท 
-ป้ายโครงการ(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 1 ป้ายๆละ 3,000.00 บาท  เป็นเงิน 
3,000.00 บาท   
 -ราคาค่าก่อสร้าง  คิดรวมค่า  Factor  F    =  1.3822   แล้ว 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการ  
ครั้งที่ 2/2563 

ประธานสภาฯ   -ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอความเห็น 
เลขาสภาฯ -ขอสอบถามผอ.กองช่าง ตามรายละเอียดโครงการที่ 1 ขนาดผิวจราจรเดิม

กว้าง 5 เมตร เปลี่ยนมาเป็นผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ระยะทาง  ความหนา  
งบประมาณเท่าเดิม ความกว้างของไหล่ทางเท่าเดิม ซึ่งถนนแคบกว่าเดิม น่าจะ
มีระยะทางยาวกว่าเดิม 

/ผอ.กองช่าง... 
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ผอ.กองช่าง -การคำณวนคิดค่างานทั้งเส้นทางเดิมและเส้นทางที่ขอเปลี่ยนแปลง  มีการ

คำณวนตามปริมาณงาน กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  185  เมตร  หนา 0.15  
เมตร  พ้ืนที่รวม 740  ตารางเมตร เท่ากัน  แต่รายละเอียดเดิมที่กว้าง 5 
เมตร นั้นเป็นการพิมพ์เอกสารผิดพลาด  

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็น 
ประธานสภาฯ   -ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 1 ตอนที่ 4 หมู่ที่ 2  ตำบลครน  
งบประมาณ 500,000  บาท   เป็น   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2 งบประมาณ 500,000  บาท  และรายละเอียด
โครงการตามเสนอ 

 

3.3  เรือ่ง  การพจิารณาอนมุัตเิปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณโครงการ
กอ่สร้างถนนแอสฟลัตค์อนกรตีสายสง่เสริมการเกษตร หมูท่ี ่8  ตำบลครน 

ประธานสภาฯ -ขอให้ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบ 

ปลัด อบต. -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต     สายส่งเสริมการเกษตร  
หมู่ที่8  ตั้งไว้  500,000.-  บาทขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00เมตร  ระยะทาง
ตลอดโครงการ  300.00เมตร ความหนาเฉลี่ย  0.04เมตร 
-เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างและประเภทผิวจราจรเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่ 8  งบประมาณ 500,000 บาท  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร 
-เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่มีความพร้อม  มีการดำเนินการก่อสร้างถนนสาย
ดังกล่าวโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้ว 
-เปลี่ยนจากถนนถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต     เป็นถนนคอนกรีต ตาม
สภาพทางเดิมที่มีความลาดชันให้สามารถใช้การได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
-ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต     สายส่งเสริมการเกษตร  
หมู่ที่8  ตั้งไว้  500,000.-  บาทขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  ระยะทาง
ตลอดโครงการ  300.00  ม.  ความหนาเฉลี่ย  0.04  ม. 
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง  
-  งานขุดรื้อคันทางเดิม แล้วบดทับ (หินคลุก)  1,200.00ตร.ม. ค่าแรง ตร.ม.
ละ  11.27  บาท  เป็นเงิน  13,524.00  บาท 
งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)  
-  งานลงหินคลุก (หนา 0.10 ม .) บดอัดแน่น   120.00  ลบ .ม.ๆละ  
630.00  บาท  เป็นเงิน  75,600.00  บาท 
 

/งานผิวทาง … 
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งานผิวทาง  
- Prime Coat  1,200.00ตร.ม.ๆละ 28.00 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท 
-  ผิว  Asphaltic Concrete  1,200.00ตร.ม.ๆละ  180.00  บาท เป็นเงิน  
216,000.00บาท 
งานตีเส้นจราจร  
- งานตี เส้ นจราจร (Themoplastic)  สี ขาว ,สี เหลื อง67.50ตร.ม .ๆละ 
260.00  บา เป็นเงิน  17,550.00  บาท 
งานท่อระบายน้ำ 
-  ท่อระบายน้ำ คสล. ∅0.40  ม.  มอก.ชั้น  3  จำนวน  8.00  ท่อนๆละ  
470.00  บาท เป็นเงิน  3,760.00  บาท 
-  ป้ายโครงการ(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 1ป้ายๆละ  3,000.00  บาท  เป็นเงิน 
3,000.00 บาท   
- ราคาค่าก่อสร้าง  คิดรวมค่าFactor  F    =  1.3822   แล้ว 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  ฉบับเปลี่ยนแปลง
โครงการ  ครั้งที่  4/2562 
-ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่8ตั้งไว้  
500,000.-  บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 185.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม. 
-งานบดอัดดินเดิม  740.00ตร.ม. ค่าแรง ตร.ม.ละ 10.46 บาท  เป็นเงิน  
7,740.40  บาท 
-งานไหล่ทาง (หินคลุก ) 49 .95 ลบ.ม.ๆละ  4 62.43 บาท เป็น เงิน 
23,098.37  บาท 
-งานชั้นทรายกรองน้ำ  37.00  ลบ.ม.ๆละ  560.00  บาท  เป็นเงิน  
20,720.00  บาท  ค่าแรงลบ.ม.ละ 99.00 บาท เป็นเงิน 3,663.00บาท 
รวมเป็นเงิน 24,383.00 บาท 
-งานคอนกรีตคุณภาพ  325 กก./ตร.ซม. จำนวน  111.00 ลบ.ม.ๆละ 
2,336.45 บาท  เป็นเงิน259,345.9500 บาท  ค่าแรงลบ.ม.ละ82.39  
บาท  เป็นเงิน  9,145.29  บาท  รวมเป็นเงิน 268,491.24  บาท 
-งาน WIRE MASH dia 4.3 x 4.0 mm @ 15 x 30 cm 740.00 ตร.ม.ๆ
ละ  25.00 บาท เป็นเงิน  18,500.00  บาท  ค่าแรง   ตร.ม.ละ 5.00 
บาท  เป็นเงิน  3,700.00  บาท  รวมเป็นเงิน  22,200.00  บาท 
-งานไม้แบบ 20.81 ตร.ม.ๆละ 319.17 บาท     เป็นเงิน  6,641.92  บาท 
-งานรอยต่อกันแตกร้าว  68.00 ม.ๆ ละ  170.54  บาท   เป็นเงิน  
11,596.72  บาท 
-งานรอยต่อกันการขยายตัว  4.00 ม.ๆ ละ  196.24  บาท  เป็นเงิน  
792.96  บาท 
 

/-งานรอยต่อ... 
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-งานรอยต่อตามยาว  185 .00  ม .ๆ  ละ  3 6.48  บ าท   เป็ น เงิน  
6,748.80บาท 
-ป้ายโครงการ(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 1 ป้ายๆละ 3,000.00 บาท  เป็นเงิน 
3,000.00 บาท   
 -ราคาค่าก่อสร้าง  คิดรวมค่า  Factor  F    =  1.3822   แล้ว 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการ  
ครั้งที่ 2/2563 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็น 
ประธานสภาฯ   -ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต     สายส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่8  ตั้งไว้  
500,000.-  บาทขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  ระยะทางตลอดโครงการ  
300.00  ม.  ความหนาเฉลี่ย  0.04  ม.เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่8ตั้งไว้  500,000.-  บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 185.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.50 ม.และรายละเอียดโครงการตามเสนอ 
 

3.4  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย  หมู่ที่ 5  ตั้ งไว้  
500,000.-  บาท   

ประธานสภาฯ -ขอให้ปลัด อบต.ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบ 

ปลัด อบต. -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย  หมู่ที่5  ตั้งไว้  
500,000.-  บาท   
เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างเป็นก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต     ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5 
งบประมาณ  485,000 บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง
ตลอดโครงการ  300.00  เมตร  ความหนาเฉลี่ย  0.04  เมตร 
- เนื่องจากกำหนดสายทางไว้ไม่ถูกต้อง 

    ข้อความเดิม 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย  หมู่ที่5  ตั้งไว้  
500,000.-  บาท   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 .00  ม.  ระยะทางตลอดโครงการ  300.00  ม.  
ความหนาเฉลี่ย  0.04  ม. 
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง  
-งานขุดรื้อคันทางเดิม แล้วบดทับ(หินคลุก) 1,200.00 ตร.ม.ค่าแรง ตร.ม.ละ  
11.27  บาท   เป็นเงิน  13,524.00  บาท   
งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)  
-งานลงหินคลุก (หนา 0.10 ม.) บดอัดแน่น  120.00  ลบ.ม.ๆละ  630.00  
บาท  เป็นเงิน  75,600.00  บาท 

/งานผิวทาง... 
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งานผิวทาง  
- Prime Coat 1,200.00  ตร.ม.ๆละ  28.00  บาท เป็นเงิน  33,600.00  
บาท 
-  ผิว  Asphaltic Concrete  1,200.00  ตร.ม.ๆละ  180.00  บาท  เป็น
เงิน  216,000.00บาท 
งานตีเส้นจราจร  
-  งานตีเส้นจราจร (Themoplastic)  สีขาว ,สีเหลือง  67.50ตร.ม.ๆละ  
260.00  บาท เป็นเงิน  17,550.00  บาท 
งานท่อระบายน้ำ 
-  ท่อระบายน้ำ คสล. ∅0.60  ม.  มอก.ชั้น  3  จำนวน  8.00  ท่อนๆละ  
470.00  บาท เป็นเงิน  3,760.00  บาท 
-  ป้ายโครงการ(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 1 ป้ายๆละ  3,000.00  บาท  เป็นเงิน 
3,000.00 บาท   
-  ราคาค่าก่อสร้าง  คิดรวมค่า  Factor  F    =  1.3822   แล้ว 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 -2564  ฉบับเปลี่ยนแปลง
โครงการ  ครั้งที่  4/2562 
-ข้อความใหม่ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสาย    ถ้ำแก้ว  หมู่ที่ 5  ตั้งไว้  
485,000.-  บาท   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 .00  ม.  ระยะทางตลอดโครงการ  300.00  ม.  
ความหนาเฉลี่ย  0.04  ม. 
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง  
-งานขุดรื้อคันทางเดิม  แล้วบดทับ (หินคลุก)  1,200.00 ตร.ม.  ค่าแรง ตร.
ม.ละ  13.76  บาท   เป็นเงิน  16,512.00  บาท 
งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)  
-งานลงหินคลุก (หนา 0.10 ม.) บดอัดแน่น  120.00  ลบ.ม.ๆละ  539.49  
บาท  เป็นเงิน  64,738.80  บาท 
งานผิวทาง  
-  Prime Coat  1 ,2 0 0 .0 0   ต ร .ม .ๆล ะ   2 7.45.  บ าท   เป็ น เงิน  
32,940.00  บาท 
-  ผิว  Asphaltic Concrete  1,200.00 ตร.ม.ๆละ 175.24  บาท  เป็น
เงิน  210,288.00 บาท 
งานตีเส้นจราจร  
-  งานตีเส้นจราจร (Themoplastic)  สีขาว ,สีเหลือง  67.50ตร.ม.ๆละ  
260.00  บาท เป็นเงิน  17,550.00  บาท 
 งานท่อระบายน้ำ 
-  ท่อระบายน้ำ คสล. ∅0.60  ม.  มอก.ชั้น  3  จำนวน  8  ท่อนๆละ  
920.00  บาท เป็นเงิน  7,360.00  บาท 

 
 

/-  ป้ายโครงการ… 
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-  ป้ายโครงการ(ดำเนินการแล้วเสร็จ) 1 ป้ายๆละ  3,000.00  บาท  เป็นเงิน 
3,000.00 บาท   
-  ราคาค่าก่อสร้าง  คิดรวมค่า  Factor  F   =  1.3822   แล้ว 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ฉบับเปลี่ยนแปลงโครงการ  
ครั้งที่  2/2563 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็น 
ประธานสภาฯ   -ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย  หมู่ที่5  ตั้งไว้  500,000.-  บาท   
เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างเป็นก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต     ถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5 
งบประมาณ  485,000 บาท  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง
ตลอดโครงการ  300.00  เมตร  ความหนาเฉลี่ย   0.04  เมตรและ
รายละเอียดโครงการตามเสนอ 

 

ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งอืน่ๆ 
ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดที่มีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเพ่ือให้ฝ่าย

บริหารเข้าไปดูแลแก้ไขเชิญสมาชิกแจ้งต่อสภาฯเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
นายวิเชียร  วชิรศิริ - ขอสอบถามถึงโครงการถนนสายดอนเคี่ยม หมู่ที่ 12 ตอนนี้ มีชาวบ้านนำท่อ

ที่จะฝังถนนสายเบิกใหม่สายดอนเคียม งบประมาณ 500, 000 บาท  ขอ
สอบถามว่า รถของ อบต.จะข้าไปดำเนินการเมื่อไหร่ 

นายก อบต. -ขอให้ ผอ.กองช่างอธิบาย 
ผอ.กองช่าง   -ถนนซอยดอนเคี่ยม ตั้งค่าซื้อวัสดุไว้ 500,000  บาท ตอนนี้เครื่องจักรของ 

อบต.ดำเนินการอยู่หมู่ที่ 10 ยังเหลืองานอีก 3  จุด  เป็นการปรับลดความชัน
ของถนน  อีกประมาณ 1 อาทิตย์  ก็จะแล้วเสร็จ  แล้วจะเข้าดำเนินการหมู่ที่ 
13 ต่อ เสร็จจากหมู่ที่ 13 ก็จะเข้าดำเนินการในซอยดอนเคี่ยม หมู่ที่ 12 
ทันทีคาดว่าคงไม่เกิน 1 เดือน 

นายสุวรรณ  บุญกวย -(ส.อบต. ม.14) การใช้รถแบ็คโฮของ อบต. ฝังท่อระบายน้ำซอยมหารัตน์ของ
หมู่ที่ 14  ใกล้บ้านผู้ใหญ่  อยากให้เครื่องจักรของ อบต.ไปนำท่อเดิมที่รื้อจาก
บริเวณที่ทำท่อลอดเหลี่ยมแล้ว  นำไปฝังใหม่บริเวณใกล้บ้านผู้ใหญ่  หาก
เครื่องจักรผ่านมาทางพ้ืนที่ก็ขอให้เข้าไปดำเนินการเพ่ือระบายน้ำได้ดีขึ้น 

 -อีกสายหนึ่งคือสายผาแดงช่วงปลายเหลือระยะทางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร  
ต่อจากถนนลาดยาง  อยากให้รถเกรดรถบดของ อบต.เข้าไปเกรด บดอัดถนน
ให้มีสภาพดีขึ้นซึ่งสายนี้เชื่อมต่อกับตำบลวิสับใต้ด้วย 

นายก อบต. -ของหมู่ที่ 12  ก็ตามที่ ผอ.ช่างได้ชี้แจง ตอนนี้เครื่องจักรอยู่โซนบนก็ขอ
ดำเนินการถนนพ้ืนที่โซนบนให้เสร็จก่อน  ตอนย้ายจากหมู่ที่ 13  ก็ขอให้แวะ
ฝังท่อหมู่ที่ 14 ให้เสร็จก่อนแล้วลงมาหมู่ที่ 12 และมีงานฝังท่อหมู่ที่ 4 ด้วย  
ซึ่งได้เตรียมท่อไว้แล้ว  เสร็จจากเข้าหมู่ที่ 12 ก็เข้าหมู่ที่ 1 ทุกสาย  รวมทั้งหมู่
ที่ 6 ด้วย แล้วจะเข้าหมู่ที่ 4 อีกรอบ  สำหรับหมู่ที่ 7 ฝากทางกองช่างให้ช่วย 

 
 

/พิจารณา... 
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พิจารณาด้วยว่าจะไปดำเนินการในช่วงใหน      ฝาก ผอ.กองช่างจัดคิวตาม
ความเดือดร้อนแล้วประสานกับหมู่บ้านในการพิจารณาใช้เครื่องจักรดำเนินการ 
-สำหรับถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตแต่ละหมู่ เมื่อเสร็จงานชุดปี 63 แล้วก็จะ
เหลือเฉพาะสายรอง   ปี 64 ถ้าได้รับการอนุมัติงบประมาณสายดอนหว้า - 
เขาล้าน  มาสายหลักก็คงจบ  
-สำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนหว้า-เขาล้าน  ที่เริ่มทำจาก
หน้าที่ทำการ อบต.ครน โดยไม่ได้เริ่มต้นที่ปากทางสามแยกดอนหว้า เนื่องจาก
ถนนจากปากทางดอนหว้าถึงทีทำการ อบต. ได้ของบประมาณจากกรมโยธาธิ
การและผังเมืองตามแบบมาตรฐานของทางหลวงชนบท  ตอนแรกคิดว่าคง
ได้รับในปีงบประมาณ 2564 แต่ติดขัดปัญหาบางประการที่ดำเนินการไม่ทัน
คาดว่าคงได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 65 และถนนส่วนที่เลยจากควน
หีดถอยไป  ก็ได้ให้ทางกองช่างจัดทำเสนอโครงการไปแล้วโดยโครงการจะยื่น
ขอไปทุกปี หากได้รับงบประมาณที่ขอไปในปี 64 ถนนก็จะแล้วเสร็จตลอดสาย 
และในสายดอนหว้า – เขาล้านที่กำลังดำเนินการอยู่มีเงินเหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2,600,00  บาท  ส่วนสายควนสามัคคี – แพรกเนียง 
งบประมาณโครงการ 5,500,000 บาท มีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างอีก 
ประมาณ 800,00 บาท  รวมเงินที่ เหลือทั้ง 2 สาย  เป็นเงินประมาณ 
3,400,000 บาท  ได้ให้กองช่างทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขา
ล้านปลายกริม  จากแยกปรานนท์ ไปถึงสายตะแบบกลาย - ปลายกริม ซึ่งเป็น
งบประมาณเหลือจ่ายซึ่งต้องเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

นายบุญช่วย  ล่องวัด  -(ส.อบต.หมู่ที่ 3) ปัญหาของหมู่ที่ 3 มีอยู่ 2 เรื่องคือ  
1.ถนนสายวัดจันทราวาส บริเวณทางโค้งก่อนถึงวัดจันทราวาส น้ำกัด

เซาะถนนเป็นหลุมซึ่งเป็นบริเวณทางโค้งด้วยซึ่งสายนี้มีผู้สัญจรมาก  เกรงว่าจะ
เกิดอันตราย เดิมทีบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอยู่แล้ว เมื่อถนนมาชำรุดอีก
ถือเป็นจุดเสี่ยงมาก  ขอให้ทางคณะผู้บริหารและกองช่างได้เข้าไปพิจารณา
ดำเนินการให้ด้วย 

2.เรื่องบ่อลูกรังที่บริษัทแปรรูปทุเรียนหมิงหยางได้ขุดไว้ได้ชำรุดเกือบ
ถึงผิวจราจรแล้ว เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนนมากขอให้ทางผู้บริหารติดตามเรื่องนี้
เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้วย 

นายก อบต.  -เรื่องถนนหมู่ที่ 3 ให้ ผอ.กองช่างเข้าไปดูด้วย และหาทางแก้ไขเป็นการด่วน
ด้วย  เรื่องบริษัทหมิงหยางก็ขอให้กองช่างติดตามด้วยซึ่งเขารับปากเราว่าจะ
แก้ไขให้มานายแล้วขอให้เชิญทางบริษัทมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเร่งรัดให้
ทางบริษัทได้เข้ามาแก้ไข 

ประธานสภาฯ -ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพ่ือ
ป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งคากว่าต้องทำหน้าที่กันอีกประมาณ 1 เดือน 

นายสุวรรณ  บุญกวย (ส.อบต. ม.14) จุดคัดกรองทั้ง 2 จุด ของตำบลครน  โซนล่างมีผู้มาอยู่เวรกัน
ครบถ้วน  แต่โซนบนไม่ค่อยมาประจำจุดคัดกรองจึงอยากขอความร่วมมือ
สมาชิกฯโซนบนได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามตารางที่กำหนดไว้ด้วย 

 
/นายโสภา ... 
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นายโสภา  วีระวงศ์ -(ส.อบต.หมู่ที่ 7) ผมขอชี้แจงและทำความเข้าใจว่าที่ไม่ได้มาประจำจุดคัดกรอง  

ซึ่งในที่ประชุมครั้งที่แล้ว ตามหนังสือสั่งการไม่มีคำสั่งให้สมาชิกสภาฯไปประจำ
จุดคัดกรอง  เมื่อไม่มีหนังสือสั่งการมาถ้าเราไปอยู่เห็นว่าน่าจะไม่ถูกต้อง  หาก
มีเหตุผิดพลาดขึ้นก็ต้องรับผิดเองเพราะไม่มีคำสั่งให้ไปอยู่ประจำจุด 

ประธานสภาฯ -ขอเรียนให้สมาชิกทราบเนื่องจากนายกไม่มีคำสั่งให้สมาชิกไปประจำจุดคัด
กรอง ผมในฐานะประธานสภาฯได้ทำหนังสือและให้นายกประกาศเมื่อวันที่ 26 
ตามหนังสือได้ขอความร่วมมือสมาชิกสภา อบต.ครน ขอให้ไปอยู่ที่จุดคัดกรอง
โควิด-19  มีหนังสือประกาศโดยทางนายกอบต.ลงลายมือชื่อ  และทำตาราง
การเข้าเวรประจำจุดคัดกรองติดไว้ที่ด้านหน้า อบต.และได้ถ่ายสำเนาเอกสาร
ให้รองประธานสภาฯและแจ้งแก่สมาชิกสภาฯโซนบน ส่วนผมจะดูแลโซนล่าง 
ซึ่งโซนล่างก็มาอยู่กันตามตารางเวร  โซนบนก็ให้รองประธานสภาฯดูแล และ
ตอนนี้ก็มีการต่อ พรบ.ฉุกเฉินออกไปอีก  สมาชิกก็ต้องเข้าประจำจุดคัดกรอง
ต่อไปอีก ซึ่งจะได้จัดตารางการเข้าเวรประจำจุดคัดกรองแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ง 

นายก อบต. -การเข้าเวรประจำจุดคัดกรองของสมาชิกสภา อบต.ไม่มีหนังสือคำสั่งจากกรม
ส่งเสริมฯ  แต่ที่ทาง อบต.ครนให้เข้าเวรเป็นความสมัครใจของแต่ละท่าน ซึ่ง
เห็นว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันโรคโควิด  เป็นความ
สมัครใจของสมาชิกสภาฯว่าจะไปประจำจุดคัดกรองหรือไม่ 

ปลัด อบต. -เรื่องการตั้งจุดคัดกรอง มีหนังสือแจ้งจากทางจังหวัดชุมพรโดยผ่านทาง
อำเภอสวีให้แต่ละตำบลตั้งจุดคัดกรองสามารถตั้งได้ทุกหมู่บ้านหรือตามความ
เหมาะสม  ซึ่งการตั้งจุดคัดกรองทางอำเภอไม่ได้มีหนังสือถึงกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
แต่มีหนังสือแจ้งจากทางจังหวัด ในส่วนของ อบต.เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนใน
เรื่องงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้ได้รับความสะดวกในการตั้งจุดคัด
กรองซึ่งภารกิจของ อบต.ก็มีหน้าที่ ในการป้องกันโรคติดต่อ และส.อบต.
นอกจากหน้าที่ตาม พรบ.อบต.แล้ว ก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ซึ่งทางนายก อบต.ก็ได้ทำคำสั่งซึ่งลงนามโดยท่านนายก เพ่ือจะ
ได้รับงบประมาณในการจัดสรรอาหารกลางวัน  อาหารว่าง  จะสามารถ
ดำเนินการได้และสมาชิกสภาฯอบต.จะได้ทำงานร่วมกับฝ่ายท้องที่โดยกำหนด
แต่ละจุดต้องไม่เกินกี่คนซึ่งก็ครบตามจำนวนคนแล้วจึงไม่ได้ตั้งเจ้าหน้าที่ อบต.
ไปร่วมด้วย โรคโควิด-19เป็นโรคระบาดร้ายแรงทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน ซึ่งจุดคัดกรองตำบลครนเรามี 2 จุดเราก็ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน
ทุกขั้นตอนตามระเบียบฯ 

ประธานสภาฯ -ที่ผมมีข้อเสนอและเห็นควรให้สมาชิกสภาฯ ประจำจุดคัดกรองเพราะว่าที่
ตำบลอ่ืนๆเขาก็จัดให้สมาชิกสภาฯไปประจำจุดคัดกรองเพ่ือช่วยเหลืองานใน
ด้านการป้องกันโรคโควิด-19 ผมก็ขอความเห็นของสมาชิกสภาฯว่าจะอยู่ช่วย
ต่อไปหรือจะยกเลิกการเข้าเวรประจำจุดคัดกรองก็ขอความเห็นจากสมาชิกทุก
ท่าน 

นายสุวรรณ  บุญกวย -(ส.อบต.หมู่ที่14) ตอนนี้เราก็ดำเนินการมาดีแล้ว ผลตอบรับก็ดีผมว่าน่าจะอยู่
ช่วยกันจนเสร็จภารกิจ  ส่วนสมาชิกท่านอ่ืนก็แล้วแต่ความสมัครใจ 

 
/นายวัชรินทร์... 
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นายวัชรินทร์  ยังเจริญ -(ส.อบต.หมู่ที่12)  ตอนนี้มีนโยบายแก่ทุกตำบลให้ตำบลที่มีหลายจุดให้ยุบรวม

มาอยู่ที่เดียว  เนื่องจากไม่พบการระบาดใหม่แต่จะจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 1 
ชุด  ช่วยดูแลทั้งตำบล  ถ้ายุบรวมมา ระยะห่างของช่วงเวลาที่จะมาอยู่ประจำ
จุดของแต่ละรอบก็เป็นเวลาหลายวัน ผมว่าน่าจะร่วมมือกันทุกฝ่าย  ช่วยเหลือ
กันจนกว่าโควิดจะหมดไปหรือมีคำสั่งยุบจุดคัดกรอง 

ประธานสภาฯ -ขอสอบถามท่านปลัด ถ้าจะเลิกไปประจำจุดคัดกรองสำหรับสมาชิกสภาจะได้
ไหม 

ปลัด อบต. -การตั้งจุดคัดกรองก็ทำมาหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็ช่วงท้ายแล้วคิดว่าถ้าเรา
ดำเนินการมาแล้วก็น่าจะดำเนินการต่อไปไม่ควรที่จะหยุด  ส่วนการบริหาร
ตอนนี้ตั้ง 3 จุด ถ้าดูตามความเหมาะสมช่วงนี้การระบาดก็ไม่เกิดที่จังหวัดเรา
นานแล้ว  เพ่ือการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะยุบเหลือจุดเดียวได้
ไหม โดยให้ที่ประชุมสภาฯมีมติก็อยู่ที่อำนาจของสภาฯว่าจะมีมติเป็นประการ
ใด  เพราะที่ผ่านมาผู้บริหารเป็นดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้ทัน
สถานการณ์ ตอนนี้เมื่อมีการประชุมสภาฯ สมาชิกสภาซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ตาม
กฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร  มีอำนาจที่
จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ และใช้มติสภาฯในการดำเนินการต่อไป  ส่วนการ
ประจำจุดคัดกรองของสมาชิกสภาฯ เห็นว่าคนที่มีความพร้อมน่าจะไปอยู่ต่อ  
คนที่มีภารกิจก็แล้วแต่ความสมัครใจเพราะถือว่าเป้นการช่วยเหลือสังคม
หมู่บ้าน  

นายสว่าง  อินทคำ -(ส.อบต.หมู่ที่ 10) การอยู่เวรประจำจุดคัดกรอง คนที่ไม่ติดธุระสำคัญก็น่าจะ
ไปช่วยกัน  หากมีภารกิจจำเป็นจริงๆก็ไม่ว่ากันแล้วแต่สมาชิกทุกท่านจะ
พิจารณากันเอง ซึ่งผมได้ไปที่ตำบลอ่ืนเขาตั้งจุดเกือบทุกหมู่บ้านเป็นการสกัด
ทุกช่องทางที่จะเข้ามาในชุมชนแต่ของเรามีอยู่ 2 จุดที่บ้านคูและบ้านเขาล้าน  
ซึ่งการตรวจตราก็ไม่ 100  % ยังมีการเล็ดลอดอยู่บ้าง หากยุบอีกเหลือจุด
เดียวก็จะเป็นช่องทางที่มีการเล็ดลอดมากขึ้น อยากให้คงอยู่สภาพเดิม อีกเรื่อง
ที่ได้รับการร้องขอคือเรื่องอาหาร  ซึ่งตอนนี้ตัดจาก 3 มื้อ  เหลือ 2  มื้อ  ผมว่า
ถ้าหากจะจะตัดน่าจะตัดมื้อเที่ยง  ช่วงกลางวันยังสามารถหาอาหารเองได้ แต่
ถ้าเป็นเช้าหรือเย็น บางครั้งร้านยังไม่เปิดหรือร้านปิดแล้ว  ผมก็ขอให้สมาชิก
และคณะผู้บริหารได้พิจารณา 

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ -(ส.อบต.หมู่ที่ 12) เรื่องการยุบรวมหรือไม่จังหวัดเป็นผู้พืจารณา  อำเภอเป็น
เพียงนำเสนอว่า ตอนนี้เราไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมก็เลยมีความคิดอยากยุบรวมเพราะ
แต่ละจุดมีค่าใช้จ่ายเยอะ การยุบรวมก็ช่วยลดงบประมาณลง ส่วนจะยุบหรือไม่
อยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายสุวรรณ  บุญกวย -(ส.อบต.หมู่ที่ 14) ของตำบลครน มี 3 จุด ที่หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเขาดำเนินการ
เอง เราไม่ได้ไปอยู่ประจำจุด  เหลือ 2 จุด ที่ไปอยู่เวรจุดคัดกรอง และ 2 จุดนี้
ก็ยังมีทางเล็ดลอดได้ บางครั้งไม่ผ่านจุดด้านล่างมาตรวจพบที่จุดบ้านเขาล้านก็
มีหลายราย  หากคงไว้ทั้ง 2 จุดน่าจะเป็นความปลอดภัยของชาวบ้านและจะได้
ตรวจตราใด้ท่ัวถึง 

 
 

/นายชิวา  ... 
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นายชิวา  เพชรกระจาย  -(ส.อบต.หมู่ที่13) การยุบรวมจุดเองเราไม่มีอำนาจ  อยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

และเมื่อเราเป็นคณะทำงานกันทุกคนแล้วก็ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบซึ่งต้อง
ช่วยเหลือกันถ้าเกิดโรคขึ้นในบ้านเราชาวบ้านได้รับผลกระทบในทุกด้าน  ซึ่งเรา
ก็เป็นผู้อาสามาเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้าน  ผมว่าน่าจะช่วยเหลือกันจนกว่าจะมี
คำสั่งยุบเลิกจุดคัดกรอง 

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้เพ่ือร่วม
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน 

 
ปิดประชุม เวลา  14.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายถานันทร์  ไกรทอง)    
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
     (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายวรรณะ  คล้ายกองนา)    
      เลขานุการสภาฯ    


